



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๖๒

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/ผู้อำนวยการสำนักบริหาร  
และพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่คณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ออกจาก  
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และมีมติให้มีการวิเคราะห์  
เชิงลึกทั้งด้านความเหมาะสม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง นั้น

คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ  
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ออก  
จากแผนฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑) การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ออกจากแผนฯ  
คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรฯ ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรใหม่  
ออกจากแผนฯ ให้ชัดเจน หากเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ จึงจะเห็นชอบให้ถออน  
หลักสูตรใหม่ออกจากแผนฯ ได้ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑.๑) อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เพียงพอ หรือคุณวุฒิไม่ตรงกับหลักสูตรตาม  
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ สกบ. กำหนดไว้

๑.๒) มีหลักสูตรใหม่อื่นทดแทน

๑.๓) ไม่ส่งผลรุนแรงต่อจำนวนนักศึกษา และเงินรายได้ของหน่วยงาน

๑.๔) ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานของคณาจารย์

๑.๕) ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

๒) การพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่ขออนุมัติออกจากแผนฯ

คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรฯ ได้พิจารณาการพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่ขออนุมัติออก  
จากแผนฯ โดยมีคณบดี และผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาชี้แจง ซึ่งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรฯ  
ได้พิจารณาแล้ว มีมติ และข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑) เห็นชอบการขออนุญาตหลักสูตรใหม่ออกจากแผนฯ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

ลำดับ	หลักสูตรใหม่ที่ขออนุญาตออกจากแผนฯ	เหตุผลการประกอบการพิจารณา
๑	สาขาวิชา วัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์	เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตหลักสูตรใหม่ออกจาก แผนฯ ดังนี้ ๑. ไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตตรงกับหลักสูตรตาม หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ สกอ.กำหนดไว้ ๒. ไม่มีผลกระทบด้านภาระงานสอนของอาจารย์ ๓. ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการรับนักศึกษา ๔. ไม่ทำให้เงินรายได้ของคณะลดลง ๕. อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรใหม่อื่นมาทดแทน คือ สาขาวิชา พัฒนาศังคมและมนุษย์ ระดับปริญญา ตรี ๖. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัย และไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
๒	สาขาวิชา วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตหลักสูตรใหม่ออกจาก แผนฯ ดังนี้ ๑. ไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตตรงกับหลักสูตรตาม หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ สกอ.กำหนดไว้ ๒. ไม่มีผลกระทบด้านภาระงานสอนของอาจารย์ ๓. ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการรับนักศึกษา ๔. ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินรายได้ของคณะ ๕. ไม่มีความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร เนื่องจาก มีความตั้งใจพัฒนาเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ แต่เนื่องด้วย หลักเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สกอ. กำหนดให้เนื้อหาหลักสูตรต้อง บูรณาการอย่างแท้จริง และมีความเข้มข้นในการ จัดทำหลักสูตรอย่างมาก จึงทำให้กระบวนการจัดทำ หลักสูตรมีความซับซ้อนมาก ประกอบกับไม่มี อาจารย์ประจำหลักสูตร จึงไม่สามารถพัฒนา หลักสูตรต่อไปได้

คณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ออกจากแผนฯ และการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ออกจากแผนฯ จำนวน ๒ หลักสูตร และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐแล้ว ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงาน แนวทางการรับนักศึกษา รวมถึงระบบการเรียนการสอนด้วย

๒. ในส่วนของหลักสูตรที่มีนักศึกษาจำนวนน้อย หรือมีนักศึกษาต่ำกว่า ๓๐ คน ควรพิจารณาแผนการปรับยุบหลักสูตร และพิจารณาว่าจะมีแนวทาง Rotate คณาจารย์ที่อยู่ใน หลักสูตรนั้น ๆ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ถอนหลักสูตรใหม่ออกจากแผนพัฒนา การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะเวลาที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ